
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 4 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที ่5 
 5 นางอรดี  บุญแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 6 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 7 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 8 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 9 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 10 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10  
 11 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
 12 นางสงบ  โลหปาน  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 13 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 14 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
 15 นายทรงพล  สมานมิตร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 16 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 17 นางเกษร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 18 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 19 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที่ 11 
 20 นางจันดา  รักษาสิทธิ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 21 นายจรัส  พิมพ์โคตร  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
  
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายสมนึก  ฉันโชคดี ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
 2 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 3 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายก อบต. 
 4 นางเกษมณี  อัปการัตน์  เลขาฯ นายกฯ 
 5 นางนันทิดา  นาเหนือ  หัวหน้าส านักปลัด 
 6 นายอนุชา  ขัติยนนท์  ผอ.กองช่าง 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 21 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 
ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง ขอขอบคุณ 
  ตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายได้รับมอบหมายจากจังหวัดหนองคายให้

ด าเนินการจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้าน
เปงจาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(นายรณชัย จิตรวิเศษ) เดินทางมาเพ่ือเป็น
ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมของ    
ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย นั้น 

  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย จึงขอขอบพรคุณท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานใน
พิธีเปิดตลาดนัดและสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

รายละเอียดขอให้ปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 
 



ปลัด อบต.  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
หมวด 4 ข้อ 22 ส าหรับ อบต.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนที่เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงต่อสภา อบต. เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ เพื่อเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้
แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านแล้ว เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภา   ในวันนี้ เรื่องท่ีสองจะพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตามท่ีผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 มี 115 โครงการ เพ่ิมเติม 5 โครงการ รวมเป็น 120 
โครงการ อนุมัติในระบบ (e-plan) จ านวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 โครงการที่
ยังไม่อนุมัติจ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39 โครงการที่เบิกจ่ายจริงแล้ว 14 
โครงการคิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนที่บรรจุโครงการไว้ในแผน 4 ปีจ านวน 120 โครงการ 
อนุมัติ ในข้อบัญญัติ 73 โครงการ เบิกจ่ายจริง 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19 ของ
แผนพัฒนา 4 ปี 

  ปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากผลที่ติดตามประเมินผล 
 1 มีงบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
 2 มีจ านวนโครงการมากกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 3 กฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานให้ตามความต้องการประชาชนท าให้บางโครงการไม่

สามารถด าเนินการได้เช่น โครงการซื้อเครื่องออกก าลังกาย ,โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ,โครงการอบรมจริยธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านดงดาลเป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะ 
 1 ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสถานการณ์คลังของ อบต. 
 2 การพัฒนาต าบลควรค านึงถึงความต้องการของประชาชนและกฎหมายที่ให้อ านาจ

หน้าที่ไว้ 
  ส่วนรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานปี 

2561 ได้แจกจ่ายให้สมาชิกไว้แล้วเพ่ือจะได้พิจารณาต่อไป 
 
ที่ประชุม  ได้มีการปรึกษาหารือกันพอสมควร แล้วมีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผล

แผนประจ าปี 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
  
 



ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ขอติดตามงานโครงสร้างของหมู่บ้าน 
ส.อบต.ม.4 
 
ผอ.กองช่าง  จะด าเนินงานโครงสร้างที่เหลือโดยเร็ว ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 2 โครงการ โดย

งบอุดหนุนที่ได้รับมาช่วงแรก อีก 3 โครงการ รอท าสัญญา โครงการอื่นๆ จะทยอยมา
และบางโครงการต้องขอทางหลวงอนุมัติก่อน เช่นทางคู่ขนาน และทีมช่างได้ไปอบรมแผน
ที่ภาษีเพ่ือจะได้มาใช้กับงานด้วย 

 
นายธนกร วิเศษ  เรื่องลดขยะต้นทางได้ท าอะไรบ้าง 
ส.อบต.ม.11 
 
รองปลัด อบต.  คาดว่าหลังสงกรานต์จะจัดอบรมเรื่องการจัดการขยะ 
 
นายธนกร วิเศษ  วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ จะจัดงานซ้ าซ้อนกับนิคมหรือไม่ 
ส.อบต.ม.11  
 
รองนายก อบต.  สจ.ประสานงบมาให้ 30,000 บาท โดยมี สว.อาทิตย์ ศรีตะบุตร เป็นประธาน ให้ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานผู้สูงอายุมาร่วมงาน 
 
นายฉลาด แพงสาย  ขุดลอกหนองบัวเสร็จหรือยัง คันคูก้ันไว้สูงกว่านา ควรขุดให้น้ าระบายได้ 
ส.อบต.ม.5 
 
ผอ.กองช่าง   เป็นของ ปภ. อบต.อ านวยควาสะดวก แต่จะติดตามผู้รับเหมาให้มาช่วยขุด 
 
รองนายก อบต.  ได้ติดตามเช่นกัน ปภ. ว่าจะมาท าให้และอีกจุดหัวสะพานห้วยนา 
นายธนากร พิสัยพันธ์ 
 
นายฉลาด แพงสาย  ให้ท า คก.ที่ขุดลึกข้ึน และท างายคันคูออก และขอบคุณที่ท าถ.ลูกลังให้ 
ส.อบต.ม.5 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  ขอติดตามเรื่องกีฬาประชาชน 
ส.อบต.ม.4 
 
นายธนากร พิสัยพันธ์ จะให้รองปลัดชี้แจงในภายหลัง 
รองนายก อบต. 
 



ผอ.กองช่าง  อ าเภอขอให้ อบต. ท าโครงการให้ โดยมีร คสล. ม.1,ม.10,ม.6 ถนนเส้นไปแพดพัน
ไร่ ที่จะได้เร็วคือ ถ.คสล.ม.10 บล็อกคอนเวอร์ส ม.4 ,อบต.โพนแพงเป็นตัวแทนจังหวัด
หนองคายไปแข่งขันฟุตบอลในระดับภาค ที่ จ.มหาสารคาม จะแข่งในวันที่ 21-22 
เมษายน 2561 ควรมีงบสนับสนุนให้ด้วย 

 
ปลัด อบต.  เคยสนับสนุนงบกีฬาปราบฮ่อแล้ว สตง.มาตรวจสอบจะให้ส่งใช้เงินรางวัลที่ได้คืน 

อบต. หลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ที่จะมาขอสนับสนุนอีกเลย 
 
รองปลัด อบต.  เรื่องศูนย์เด็กเล็กวันทรงธรรม ย้ายไปศาลากลางบ้าน ม.2 ช่วยสร้างอุโบสถ ต่อมา 

ม.ได้รื้อศูนย์ออกเนื่องจากช ารุดและอยู่ต่ า น้ าไหลท่วมจะเกิดอันตรายหากยังใช้งานต่อไป 
จึงได้ท า ปชค. โดยเสียงส่วนใหญ่ให้ย้ายมาศูนย์เด็กเล็กเปงจาน ส่วนศูนย์เด็กเดิมทางวัด
สร้างเป็นที่เก็บของ ,ส่วนศาลากลางบ้านกลุ่มอาชีพได้มาใช้งานต่อไป เพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดี และความปลอดภัย จึงย้ายศูนย์มาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และ หลัง
วันที่ 12 เมษายน 2561 ให้รื้อขนของในศาลากลางบ้าน ม.2 มายังศูนย์เด็กเปงจาน 
โดยขั้นตอนต้องขออนุมัติจากประชาชนในพื้นท่ี ม.1 ,ม.2 และสภา อบต.เราด้วย เพื่อจะ
ได้รายงานให้กรมทราบต่อไป และศูนย์เด็กเปงจานก็มีพ้ืนที่รองรับเด็กจากศูนย์วัดทรง
ธรรมได้เพียงพอประกอบกับเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมก็เห็นคล้อยตามประชาชน โดยต้องให้
ผู้ปกครองมารับ-ส่ง บุตรหลานเอง อบต.ไม่สามารถตั้งงบ รับ-ส่งเด็กได้ 

 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันแล้วมีมติอนุมัติให้ย้ายศูนย์เด็กเล็กจากวัดทรงธรรมมาที่ศูนย์เด็ก

เล็กบ้านเปงจานต่อไป   
 
นายธนกร วิเศษ  - วันที่ 12 เมษายน วันครอบครัว รพสต.จัดงานในวันที่ 11 เมษายน ให้มีการตรวจ 
ส.อบต.ม.11 ฟันผู้สูงอายุ ,มีค่าพาหนะ 
  -วันที่ 13 เมษายน มีงานร าวงที่ ม.5 ขอบคุณท่ีช่วยซื้อบัตร 
  - เมื่อคนืมีการทะเลาะวิวาทที่หน้าบ้าน มีวัยรุ่นขับรถย้อนศรมาปาระเบิดขวด 3 ลูก 

ได้ไปแจ้งต ารวจแล้ว มีเด็กผู้หญิงด้วย และหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไสวอีก 1 ลูก จึงให้เตือน
ลูกหลานให้ระวังด้วยอาจจะมีผลจากการคัดเลือกทหารก็เป็นได้ 

 
นางเกษมณี อัปการัตน์ ได้มีการแนะน าตัวเพ่ือให้สมาชิกได้ติดต่อประสานงานกันต่อไป 
เลขาฯนายกฯ 
 
ประธานสภา  ซองงานศพ แม่นายก อบจ. ให้ส่งประธานด้วย 
 
ผอ.กองช่าง  จะน าคณะออกเดินทางไป จ.มหาสารคาม เพ่ือไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลในนาม อบต.

โพนแพง จึงขอสมาชิกช่วยสมทบทุนด้วย 
 
 



นายเอกพล บุญปัญญา ถังน้ าประปาที่วัดดงสารเอาไปไว้นานแล้วให้เจ้าหน้าที่ยกขึ้นด้วย และแก้ไขน้ ารั่วทิ้ง 
ส.อบต.ม.7 และไม่ผ่านถังสูงให้เสร็จด้วย 
 
นางจุไรรัตน์ บุทเสน  ในนาม อส.แรงงาน ขอให้สมาชิกบอกประชาชนในพื้นที่มาประสานเรื่องฝึกอาชีพ 
รองประธานสภา กับดิฉันได้เพ่ือรายงาน แรงงานจังหวัดต่อไป 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.32 น. 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
 
      (นางนันทิดา  นาเหนือ) 
 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


